



# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
โทร.044 - 002206



## คำนำ

“แผนการดำเนินงาน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น มีใช้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงานที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของพระ  
ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ของพระ ขึ้น โดยรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ  
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ของพระ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลของพระกำหนดไว้ เพื่อเป็นการแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  
ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลของพระ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

## บทนำ

### ๑.๑ บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๑๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และให้ใช้แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน

### ความหมายสำคัญ

๑. "แผนการดำเนินงาน" หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

๒. "แผนการดำเนินงาน" เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. "แผนการดำเนินงาน" ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมและแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๔. "การจัดทำแผนการดำเนินงาน" มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีโดยในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

๕. "การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน" และ "การแก้ไขแผนการดำเนินงาน" เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

๖. "แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หรือ "แผนการดำเนินงานประจำปี" หรือ "แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ" เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็น แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและ จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

๗. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการ ดำเนินงานเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไข แผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการ ดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

## ๑.๒ วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือ วัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด ที่มี การดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

## ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน โดยมีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังนี้

#### ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ตำบลของพระ ซึ่งมี ทั้งโครงการ/กิจกรรมในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลของพระ ดำเนินการเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะดำเนินการ

#### ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลของพระ โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แล้วเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา

#### ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

### **๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๑. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๒. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๓. ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๕. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๖. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### ๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



## หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

## ส่วนที่ ๒

# บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

## บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นบัญชีแสดงโครงการ/กิจกรรมใดที่จะดำเนินการหรือเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ประกอบด้วย

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ ผด.๐๑

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด.๐๒

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด ๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านความมั่นคง	๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนองค์กรประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑		๑๐,๐๐๐		สำนักปลัดฯ
		(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑		๑๐,๐๐๐		สำนักปลัดฯ
	๑.๒ กลยุทธ์ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุ จำเป็นเร่งด่วนอันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชน	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-		-		
		(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-		-		
	๑.๓ กลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนการทำงาน พร้อมเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเพื่อสนับสนุนการ บริหารจัดการที่ดี	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-		-		
๑.๔ กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-		-			

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	๑.๕ กลยุทธ์การกระจายอำนาจและการตัดสินใจในทุกกระดับ	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-		-		
	๑.๖ กลยุทธ์เสริมสร้างสมรรถนะให้บุคลากรในการพัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ได้ มาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-		-		
	๑.๗ กลยุทธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-		-		
<b>รวม</b>	<b>๕</b>	<b>๓ แผนงาน</b>	<b>๒</b>	<b>๑๖.๖๗</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>	<b>๑.๙๓</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๒.๑ กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด	(๑) แผนงานสาธารณสุข	๘		๘๓๐,๐๐๐		กองสาธารณสุข
	๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับประชาชน	(๑) แผนงานงบกลาง	๑		๓๐๐,๐๐๐		กองสาธารณสุข
		(๒) แผนงานสาธารณสุข	-		-		
	๒.๓ กลยุทธ์พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของ อสม.	(๑) แผนงานสาธารณสุข	๒		๒๕๕,๐๐๐		กองสาธารณสุข
	๒.๔ กลยุทธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ดูแลและรักษาผู้ติดยาเสพติด	(๑) แผนงานสาธารณสุข	-		-		
		(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-		-		

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
	๒.๕ กลยุทธ์เสริมสร้างมีความรู้และทักษะในการป้องกันเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่	(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗		๒๒๐,๐๐๐		สำนักปลัดฯ	
		(๒) แผนงานสาธารณสุข	๑		๕๐,๐๐๐		กองสาธารณสุข	
	๒.๖ กลยุทธ์ในการอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล	(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒		๒๐,๐๐๐		สำนักปลัดฯ	
<b>รวม</b>	<b>๖</b>	<b>๓ แผนงาน</b>	<b>๒๑</b>	<b>๖๗.๗๔</b>	<b>๑,๖๗๕,๐๐๐</b>	<b>๖๔.๘๐</b>		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และขบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร	(๑) แผนงานการเกษตร	๒		๔๕,๐๐๐		สำนักปลัดฯ	
		๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพหลัก สร้างอาชีพเสริม จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสขยายพืชผลและเพิ่มพูนมูลค่าสู่ท้องตลาด และลดต้นทุนการผลิต เช่น การปลูกพืชปลอดสารพิษ การใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์	(๑) แผนงานการเกษตร	๒		๖๐,๐๐๐		สำนักปลัดฯ
			(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
			(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑		๖๐,๐๐๐		สำนักปลัดฯ
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๓ แผนงาน</b>	<b>๕</b>	<b>๒๐.๐๐</b>	<b>๑๖๕,๐๐๐</b>	<b>๑๗.๔๖</b>		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน จารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเผยแพร่ไปให้เป็นที่รู้จัก	(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔		๕๐๐,๐๐๐		กองการศึกษา	
		๔.๒ กลยุทธ์สนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านภาษาทางเลือก	(๑) แผนงานการศึกษา	-		-		

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาด้ว้การศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐาน และทันสมัย	(๑) แผนงานการศึกษา	๒๐		๘,๒๓๓,๓๖๐		กองการศึกษาฯ
		(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒		๑๓๐,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
	๔.๔ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
	๔.๕ กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑		๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
		(๒) แผนงานการเกษตร					
	๔.๖ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อ การเกษตร	(๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๒		๕๓๐,๐๐๐		กองช่าง
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		๑๘		๘,๐๒๙,๘๕๐		กองช่าง	
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๕ แผนงาน</b>	<b>๔๗</b>	<b>๓๖.๗๒</b>	<b>๑๗,๔๒๘,๒๑๐</b>	<b>๑๔.๗๐</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๕.๑ กลยุทธ์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต และด้านการส่งเสริมสวัสดิการ เด็ก สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕		๗๐,๐๐๐		สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	๕.๒ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑		๑๐,๐๐๐		สำนักปลัดฯ
	๕.๓ กลยุทธ์ด้านการให้บริการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
	๕.๔ กลยุทธ์ด้านการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๖</b>	<b>๖๐</b>	<b>๘๐,๐๐๐</b>	<b>๓๒.๐๐</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๖.๑ กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กร	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔		๕๐,๐๐๐		สำนักปลัดฯ
	๖.๒ กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ เพิ่มขวัญกำลังใจ ให้ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบล	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-		-		
	๖.๓ กลยุทธ์การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒		๖๐๐,๐๐๐		สำนักปลัดฯ
<b>รวม</b>	<b>๓</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๖</b>	<b>๒๕.๐๐</b>	<b>๖๕๐,๐๐๐</b>	<b>๒๑.๐๗</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๒๒</b>	<b>๑๑ แผนงาน</b>	<b>๘๗</b>	<b>๓๗.๘๓</b>	<b>๒๐,๐๑๘,๒๑๐</b>	<b>๑๕.๘๓</b>	



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนองค์กรประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ก.ย.	
๑	โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะอาชีพและสร้างทางเลือกในการหารายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ													
รวม		๑	๑๐,๐๐๐															

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนองค์กรประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จัดกิจกรรม สํารวจทรัพยากรท้องถิ่น เก็บรวบรวมตัวอย่าง ทำรหัส จัดทำทะเบียน พืช สัตว์ ชีวภาพอื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	ป่ารกฟ้า และ หมู่บ้านในตำบลชนงพระ	สำนักปลัดฯ													
รวม			๑๐,๐๐๐															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๒.๑ กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

๑	โครงการควบคุมโรคติดต่อฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ให้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน และนักเรียนในเขตตำบลชนงพระ	๒๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	กองสาธารณสุขฯ														
๒	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคที่มีการระบาดโดยมีศูนย์กลางเป็นพาหะร่วมกับ รพ.สต.	๑๐๐,๐๐๐	หมู่บ้านในเขตตำบลชนงพระ	กองสาธารณสุขฯ														
๓	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างอาสาสมัครปศุสัตว์ใหม่และทบทวนความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์เดิม	๔๐,๐๐๐	หมู่บ้านในเขตตำบลชนงพระ	กองสาธารณสุขฯ														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไอโอดีน	จัดกิจกรรม - ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกลือไอโอดีน ให้ผู้นำชุมชน อสม.และภาคีเครือข่าย การทำงาน - สักรวจร้านค้าจำหน่ายเกลือ และ ตรวจสอบคุณภาพเกลือ - ให้ความรู้แก่ประชาชนและสนับสนุน ให้ประชาชนบริโภคเกลือไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	กอง สาธารณสุขฯ							←	→						
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ และโรคต่าง ๆ	๓๐๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ/ ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุขฯ				←	→									
๖	โครงการพัฒนาความรู้ในการคัดแยกขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในการ คัดแยกขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน ตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	กอง สาธารณสุขฯ			←	→										
๗	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์เฝ้าระวังมลพิษจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ปลูก จิตสำนึก และรณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างการมีส่วน ร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	๒๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	กอง สาธารณสุขฯ						←	→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรม - สสำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลชนงพระ - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง	๓๐๐,๐๐๐	หมู่บ้านในเขตตำบลชนงพระ	กองสาธารณสุขฯ														
รวม			๘๓๐,๐๐๐																

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับประชาชน

(๑) แผนงานงบกลาง

๑	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จ่ายเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	๓๐๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	กองสาธารณสุขฯ														
รวม			๓๐๐,๐๐๐																

๒.๓ กลยุทธ์พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของ อสม.

(๑) แผนงานสาธารณสุข

๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	กองสาธารณสุขฯ														
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	จ่ายเงินอุดหนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน	๒๒๕,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	กองสาธารณสุขฯ														
รวม			๒๕๕,๐๐๐																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	

๒.๕ กลยุทธ์เสริมสร้างมีความรู้และทักษะในการป้องกันเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า	จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าให้แก่ผู้นำชุมชน/ประชาชน	๑๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ														
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมซักซ้อมการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ														
๓	โครงการฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติและผู้ประสบสาธารณภัยอื่น ๆ	ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติและผู้ประสบสาธารณภัยอื่น ๆ	๕๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ														
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยจากธรรมชาติ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยจากธรรมชาติแก่ประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.	๑๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ														
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอปากช่อง	จ่ายเงินอุดหนุนให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอปากช่อง	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลกลางดง	สำนักปลัดฯ														
๖	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดกิจกรรมฝึกอบรม อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการเด็กดับเพลิง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการดับเพลิงเบื้องต้นให้นักเรียน	๑๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ											↔			
รวม			๒๒๐,๐๐๐																

๒.๕ กลุ่มที่เสริมสร้างมีความรู้และทักษะในการป้องกันเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่

(๒) แผนงานสาธารณสุข

๑	โครงการป้องกันการจมน้ำ	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะการช่วยชีวิตคนตกน้ำ ฝึกเทคนิคการลอยตัวในน้ำ	๕๐,๐๐๐	รร.พาวนแทน ทรี รีสอร์ท ม.๗ ต.ชนงพระ	กองสาธารณสุขฯ											↔			
รวม			๕๐,๐๐๐																

๒.๖ กลุ่มที่ในการอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	กิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชนและรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	- จุดบริการหน้าปั้ม ปตท. ขาเข้านครราชสีมา - ด้านชุมชน หน้ารพ.สต.ชนงพระ ม.๒ และม.๗ บ้านประดู่บาก	สำนักปลัดฯ			↔											
---	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ อำนาจการป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	กิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชนและ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	- จุดบริการหน้า ป้อม ปตท.ขาเข้า นครราชสีมา - ด้านชุมชน หน้า รพ.สต.ชนงพระ ม.๒ และม.๗ บ้านประดู่บาก	สำนักปลัดฯ							↔							
รวม			๒๐,๐๐๐																

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และขบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

(๑) แผนงานการเกษตร

๑	โครงการฝึกอบรมเกษตรกร ผสมผสานยูวเกษตรตำบล ชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เกษตรผสมผสานให้แก่เด็กและ เยาวชนตำบลชนงพระ	๑๕,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ														
๒	โครงการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรวมตำบลชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรวมให้ประชาชนในตำบลชนง พระ	๓๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ							↔							
รวม			๔๕,๐๐๐																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพหลัก สร้างอาชีพเสริม จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสขยายพืชผลและเพิ่มพูนมูลค่าสู่ท้องตลาด และลดต้นทุนการผลิต เช่น การปลูกพืชปลอดสารพิษ การใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์

(๑) แผนงานการเกษตร

๑	โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ														
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตำบลชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดให้แก่เกษตรกรในตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ														
รวม			๖๐,๐๐๐																

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพหลัก สร้างอาชีพเสริม จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสขยายพืชผลและเพิ่มพูนมูลค่าสู่ท้องตลาด และลดต้นทุนการผลิต เช่น การปลูกพืชปลอดสารพิษ การใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรบริหารส่วนตำบลชนงพระ	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ														
รวม			๖๐,๐๐๐																

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน จารีต ประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเผยแพร่ไปให้เป็นที่รู้จัก

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์	จัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ที่วัดชนงพระเหนือโดยมีประชาชนร่วมงานจำนวน ๑๕ หมู่	๕๐,๐๐๐	วัดชนงพระเหนือ	กองการศึกษาฯ	↔													
๒	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	จัดงานประเพณีสงกรานต์ ที่ อบต.ชนงพระ โดยมีประชาชนร่วมงานจำนวน ๑๕ หมู่	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	กองการศึกษาฯ						↔								
๓	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	วัดชัยสวอง	กองการศึกษาฯ										↔				
๔	ชุมนุมเฉลิมพระเกียรติ	จัดตั้งชุมนุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด	๓๐๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	กองการศึกษาฯ	↔													
รวม			๕๐๐,๐๐๐																

๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐาน และทันสมัย

(๑) แผนงานการศึกษา

๑	โครงการเด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย คิดเลขเป็น	อุดหนุนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๕	๓๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	กองการศึกษาฯ	↔													
๒	โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนวัดชนงพระเหนือ	อุดหนุนโรงเรียนวัดชนงพระเหนือ	๓๐,๐๐๐	ร.ร.วัดชนงพระเหนือ	กองการศึกษาฯ	↔													
๓	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	จัดอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็ก และเยาวชน ตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐	วัดชัยสวอง	กองการศึกษาฯ								↔						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการส่งเสริมการจัดกรเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นบ้าน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาจันทร์หอม เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านเขาจันทร์หอม	กองการศึกษาฯ		↔												
๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพดนตรีนาฏศิลป์	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตะกู เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านหนองตะกู	กองการศึกษาฯ		↔												
๖	โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางอาชีพ	อุดหนุนโรงเรียนชนงพระใต้ เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนชนงพระใต้	กองการศึกษาฯ		↔												
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.))	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดหาอาหารกลางวันตามโครงการ	๔,๐๐๔,๐๐๐	โรงเรียนในเขตอบต.ชนงพระ	กองการศึกษาฯ	←													→
๘	โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)	จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๒๕,๖๐๐	โรงเรียนในเขตอบต.ชนงพระ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	กองการศึกษาฯ	←													→
๙	โครงการท้องถิ่นชนงพระรักการอ่าน	จัดซื้อหนังสือ วารสาร ต่าง ๆ และจัดสถานที่อ่านหนังสือให้ประชาชน	๒๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	กองการศึกษาฯ		↔												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพานักเรียนของ ศพด.สังกัด อบต.ชนงพระ ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	๕๐,๐๐๐	แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครราชสีมา	กองการศึกษาฯ												↔	
๑๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติที่ อบต.ชนงพระ โดยมีเด็ก และประชาชนร่วมงาน จำนวน ๑๕ หมู่	๕๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	กองการศึกษาฯ				↔									
๑๒	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดโครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ศพด.สังกัด อบต.ชนงพระ จำนวน ๔ แห่ง	๒๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	กองการศึกษาฯ												↔	
๑๓	โครงการวันสำคัญของชาติ	จัดสถานที่และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานวันสำคัญของชาติของ ศพด.สังกัด อบต.ชนงพระ	๒๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	กองการศึกษาฯ	←												→
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่ ศพด. สังกัด อบต.ชนงพระ	๑,๒๘๗,๗๒๐	อบต.ชนงพระ	กองการศึกษาฯ	←												→





ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	

๔.๖ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

๑	โครงการวิเคราะห์น้ำบาดาล	จ้างผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์น้ำบาดาลในการวัดค่าคุณภาพให้ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคหรือใช้ในเกษตรกรรม และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพน้ำสำหรับประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน	๓๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	กองช่าง													
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (บริเวณบ่อน้ำสาธารณะ)	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (บริเวณบ่อน้ำสาธารณะ)	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม	กองช่าง													
รวม			๕๓๐,๐๐๐															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	

๔.๖ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก (บริเวณหนองผักแว่น)	ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก (บริเวณหนองผักแว่น) ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก	กองช่าง													
๒	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (บริเวณคุ้มเจริญจิตร)	ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร สูง ๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข (สามแยกบ่อเขียว - วัดผาสุข)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข	กองช่าง				←	→									
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ ๑ ซอยตาเสี้ยม ลีสันเทียะ) (สายที่ ๒ ซอยตาแสวง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ ๑ ซอยตาเสี้ยม ลีสันเทียะ) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร (สายที่ ๒ ซอยตาแสวง) ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตาราง เมตร	๔๔๐,๐๐๐		กองช่าง						←	→							



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง (ซอย ๓ กำนันใจ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน	๙๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง	กองช่าง													
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง (ซอย บุญรักษา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง (ซอย บุญรักษา) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	๒๕๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง	กองช่าง													
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกั่ว (ซอย บ้านต้นกล้า)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๑๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกั่ว	กองช่าง													
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกั่ว (ซอย บ้านยายลิ้นจี่)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๘ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกั่ว	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง (คุ้มหนองครก)	ก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก เข้า - ออก หมู่บ้าน (คุ้มหนองครก)	๒๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง	กองช่าง	←	→											
๑๐	โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มผัง ๑๕), (คุ้มคลองเสือ)	ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน ๖๐ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ	กองช่าง	←	→											
๑๑	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (ข้างสำนักงานที่ดิน, คุ้มบ่อโยก, คุ้มหนองหิน)	ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน ๖๐ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง	กองช่าง	←	→											
๑๒	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปิ่นทอง (ถนนมิตรภาพ ๒ - ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์)	ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน ๖๐ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้านปิ่นทอง	กองช่าง	←	→											
๑๓	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ๑๕ หมู่บ้าน ภายในตำบลชนงพระ	ติดตั้งป้ายชื่อซอย ๑๕ หมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	ตำบลชนงพระ	กองช่าง			←	→									

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑๔	โครงการติดตั้งป้ายเหล็กเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน)	ติดตั้งป้ายเหล็กทางเข้า ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน)	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง	กองช่าง														
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (sola cell) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (สี่แยกวัดคลองหินลาด - ห้าแยกคลองหินลาด)	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Sola cell) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (สี่แยกวัดคลองหินลาด-ห้าแยกคลองหินลาด) ช่วงที่ ๑ ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๒ ต้น ช่วงที่ ๒ ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๓๘ ต้น	๔๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด	กองช่าง														
๑๖	โครงการติดตั้งเสาไฟถนน หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระแฉด (บริเวณวัดแก่งกลางดง - คุ่มทุ่งลี), (บริเวณถนนบ้านหนองพระเหนือ - คุ่มทุ่งลี)	ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน ๖๐ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระแฉด	กองช่าง														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ซอยตาบัว) ฝัวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๙๘ ตารางเมตร (สายที่ ๒ ซอยตาเล็ก คุ่มหลังโบสถ์) ช่วงที่ ๑ ฝัวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร (คีดงานพื้นทางคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร) ช่วงที่ ๒ ฝัวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านขงพระไต้	กองช่าง														
๑๘	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ดำเนินการปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างตามที่ อบต.ขงพระกำหนด	๔๖๘,๘๕๐	ตำบลขงพระ	กองช่าง													
รวม			๘,๐๒๙,๘๕๐															

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต และด้านการส่งเสริมสวัสดิการ เด็ก สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนในเขตตำบลขงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนในเขตตำบลขงพระ	๒๐,๐๐๐	อบต.ขงพระ	สำนักปลัดฯ													
---	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	

๕.๒ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ														
รวม			๑๐,๐๐๐																

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๖.๑ กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาอบต.ชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาอบต.ชนงพระ	๒๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ														
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ (ITA)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เพื่อยกระดับ (ITA)	๑๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ	สำนักปลัดฯ														



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวิชาการ คณะผู้บริหาร/สมาชิก สภา/พนักงานส่วนตำบล/ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง อบต.ชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวิชาการคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ชนงพระ	๒๐๐,๐๐๐	อบต.ชนงพระ และศึกษาดูงานนอกสถานที่	สำนักปลัดฯ					←	→								
รวม			๖๐๐,๐๐๐																



## ภาคผนวก





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ที่ ๒๒๑ / ๒๕๖๖

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้มีคำสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากปัจจุบัน นายคะเชนทร์ ไยสุน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้ออนย้ายไปดำรงตำแหน่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ จึงแก้ไขคำสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ประกอบด้วย

- |                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (๑) นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ            | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายสนั่น หลุยจันทิก<br>รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ              | กรรมการ       |
| (๓) นายคะนอง ทองเทพ<br>รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ                  | กรรมการ       |
| (๔) นายภูษิต ศรีพิมาย<br>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ หมู่ที่ ๒    | กรรมการ       |
| (๕) นายมานอนซ์ คุ่มจอหอ<br>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ หมู่ที่ ๙  | กรรมการ       |
| (๖) นายเกรียงไกร ช่วยงาน<br>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ หมู่ที่ ๔ | กรรมการ       |
| (๗) นายโกมล สิงห์ขุนทด<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    | กรรมการ       |
| (๘) นายประดิษฐ์ พรหมจันทิก<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ                                | กรรมการ       |
| (๙) นายศรชัย หนูเจ๊ก<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      | กรรมการ       |
| (๑๐) นางสาวฐิตินัน ปะวันทะกัง<br>ผู้แทนภาคราชการ ผอ.รร. วัดชนงพระเหนือ     | กรรมการ       |

- (๑๑) นางสาวจันทอง นามวัตร กรรมการ  
ผู้แทนภาคราชการ รักษาราชการ ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๕
- (๑๒) นางชฎารัตน์ วงศ์หิรัญ กรรมการ  
ผู้แทนภาคราชการ ผอ.รพ.สต.ชนงพระใต้
- (๑๓) นางรัชณี มาลัยมี กรรมการ  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนันฆ่า
- (๑๔) นางลำดวน ข้าปู่ กรรมการ  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้
- (๑๕) นายพยงค์ เอี่ยมดี กรรมการ  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๔ บ้านปิ่นทอง
- (๑๖) นายสุโรจน์ พุดขุนทด กรรมการ  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก
- (๑๗) นายสำเร็จ ช่วยงาน กรรมการ  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด
- (๑๘) นางมาลินี แซ่ลี กรรมการ  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล
- (๑๙) นายสุภชัย เพ็ชรนอก กรรมการและเลขานุการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
- (๒๐) นางสาวพรรณวรัท ขาญเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้น้ำหนักดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา

ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หาก เกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่”

- (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน
- (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)
- (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความเห็นสมควร
- (๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ที่ ๒๒๘ / ๒๕๖๖

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ที่ ๐๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการ นายคะเชนทร์ โยสุ่น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ จึงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ดังนี้

- |                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (๑) นายสุภชัย เพ็ชรนอก                                            | ประธานกรรมการ       |
| ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ |                     |
| (๒) นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทิก                                      | กรรมการ             |
| ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                             |                     |
| (๓) นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ                                         | กรรมการ             |
| หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง      |                     |
| (๔) นางสาวสมปอง จันทเนตร                                          | กรรมการ             |
| หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน      |                     |
| ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                          |                     |
| (๕) นายฉลวย เทิบขุนทด                                             | กรรมการ             |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                             |                     |
| (๖) นางรัชณี มาลัยมี                                              | กรรมการ             |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                             |                     |
| (๗) นางสาวขวัญเรือน เบียกขุนทด                                    | กรรมการ             |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                             |                     |
| (๘) นางสาวพรณวรี ชาญเจริญ                                         | กรรมการและเลขานุการ |
| หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด        |                     |
| (๙) นาย อนุรักษ์ ศรีม่วง                                          | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                                |                     |

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรการบริหารส่วนตำบลชนงพระ และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ [www.khanongpra.go.th](http://www.khanongpra.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางปะกองแก้ว ประทุมทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



ภาคผนวก





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ที่ ๒๒๑ / ๒๕๖๖

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้มีคำสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากปัจจุบัน นายคะเชนทร์ ไยสุน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้ออนย้ายไปดำรงตำแหน่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ จึงแก้ไขคำสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ประกอบด้วย

- |                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (๑) นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ            | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายสนั่น หลุยจันทิก<br>รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ              | กรรมการ       |
| (๓) นายคะนอง ทองเทพ<br>รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ                  | กรรมการ       |
| (๔) นายภูษิต ศรีพิมาย<br>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ หมู่ที่ ๒    | กรรมการ       |
| (๕) นายมานอนซ์ คุ่มจอหอ<br>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ หมู่ที่ ๙  | กรรมการ       |
| (๖) นายเกรียงไกร ช่วยงาน<br>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ หมู่ที่ ๔ | กรรมการ       |
| (๗) นายโกมล สิงห์ขุนทด<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    | กรรมการ       |
| (๘) นายประดิษฐ์ พรหมจันทิก<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ                                | กรรมการ       |
| (๙) นายศรชัย หนูเจ๊ก<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      | กรรมการ       |
| (๑๐) นางสาวฐิตินัน ปะวันทะกัง<br>ผู้แทนภาคราชการ ผอ.รร. วัดชนงพระเหนือ     | กรรมการ       |

- (๑๑) นางสาวจันทอง นามวัตร กรรมการ  
ผู้แทนภาคราชการ รักษาราชการ ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๕
- (๑๒) นางชฎารัตน์ วงศ์หิรัญ กรรมการ  
ผู้แทนภาคราชการ ผอ.รพ.สต.ชนงพระใต้
- (๑๓) นางรัชณี มาลัยมี กรรมการ  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนันฆ่า
- (๑๔) นางลำดวน ขำปุ่ กรรมการ  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้
- (๑๕) นายพยงค์ เอี่ยมดี กรรมการ  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๔ บ้านปิ่นทอง
- (๑๖) นายสุโรจน์ พุดขุนทด กรรมการ  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก
- (๑๗) นายสำเร็จ ช่วยงาน กรรมการ  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด
- (๑๘) นางมาลินี แซ่ลี กรรมการ  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล
- (๑๙) นายสุภชัย เพ็ชรนอก กรรมการและเลขานุการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
- (๒๐) นางสาวพรรณวรัท ขาญเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้น้ำหนักดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา

ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หาก เกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมา พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่”

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความเห็นสมควร

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็น โครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ที่ ๒๒๘ / ๒๕๖๖

### เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ที่ ๐๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการ นายคะเชนทร์ โยสุ่น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ จึงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ดังนี้

- |                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (๑) นายสุภชัย เพ็ชรนอก                                            | ประธานกรรมการ       |
| ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ |                     |
| (๒) นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทิก                                      | กรรมการ             |
| ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                             |                     |
| (๓) นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ                                         | กรรมการ             |
| หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง      |                     |
| (๔) นางสาวสมปอง จันทเนตร                                          | กรรมการ             |
| หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน      |                     |
| ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                          |                     |
| (๕) นายฉลวย เทิบขุนทด                                             | กรรมการ             |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                             |                     |
| (๖) นางรัชณี มาลัยมี                                              | กรรมการ             |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                             |                     |
| (๗) นางสาวขวัญเรือน เปี้ยกขุนทด                                   | กรรมการ             |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                             |                     |
| (๘) นางสาวพรณวรัท ชาญเจริญ                                        | กรรมการและเลขานุการ |
| หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด        |                     |
| (๙) นาย อนุรักษ์ ศรีม่วง                                          | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                                |                     |

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรการบริหารส่วนตำบลชนงพระ และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ [www.khanongpra.go.th](http://www.khanongpra.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางปะกองแก้ว ประทุมทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



